
Minnisblað 

2210125 – Ungmennaráð, tillögur 2022 

Lagðar fram tillögur ungmennaráðs sem vísað var til umhverfis- og framkvæmdaráðs á fundi 
bæjarstjórnar þann 12. október sl. og svör við þeim. 

Tillaga 1. Leikvellir og leiktæki í Hafnarfirði 

Ungmennaráð Hafnarfjarðar leggur til að leikvellir og leiktæki í Hafnarfirði verði gerð upp og þeim 
fjölgað. 

• Viðhald á leikvöllum er í samræmi við fjárveitingar á hverju ári.  Á síðustu árum hafa 4-5 
leikvellir verið lagfærðir og þá aðalleg undirlag og leiktæki 

• Opnir leikvellir í bænum eru 59, 10 vellir á skólalóðum og 17 leikvellir á leikskólalóðum.  
Ærslabelgir eru 4, einn hreystibraut, einn hreystivöllur, einn folf-völlur og 9 battavellir. 

• Hægt er að sjá alla opna leikvelli í bænum á kortavefsjá bæjarins. 

 

 



Tillaga 5. Fleiri ruslatunnur í Hafnarfirði 

Ungmennaráð Hafnarfjarðar leggur til að ruslatunnum verði fjölgað í Hafnarfirði. 

• Um 285  tunnur eru  í sveitarfélaginu. Miðað hefur verið við að tunnur séu sett við 
aðalgönguleiðir bæjarins.  Ef skoðaðar eru fjarlægðir milli tunna er aldrei meira en um 300m 
í tunnu í íbúahverfum. 

• Minni á „að ef þú getur tekið rusl með þér þá getur þú tekið það með þér heima líka“ 
• Hægt er að sjá dreifni allra tunna í bænum á kortavefsjá bæjarins ( eftir er að uppfæra kortið 

f Skarðshlíð). 

 

 

Tillaga 6. Betri og ódýrari Strætó 

Ungmennaráð Hafnarfjarðar leggur til að fargjöld Strætó verði endurskoðuð með því markmiði að 
lækka samgöngukostnað barna og ungmenna. Þá vill ungmennaráð að leiðakerfi Strætó verði bætt 
með tíðari ferðum. 

• Varðandi fargjald í strætó er því vísað til bæjarráðs 


